

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
ĐOÀN CÔNG TÁC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71 /BC-ĐCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 tại các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Định.

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PCTT tại các địa phương năm 2016 theo Quyết định số 42/QĐ-TWPCTT ngày 06/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo TWPCTT), từ ngày 28/5-30/5/2016, Đoàn công tác (đoàn) do đồng chí Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn làm việc tại 04 tỉnh ven biển miền Trung từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Bình Định. Tham gia đoàn có Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT Trần Quang Hoài, đại diện lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương; đại diện một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tổng cục Thủy lợi (Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, Vụ Quản lý XDCTB), Tổng cục Thủy sản (Cục Kiểm ngư), Cục Quản lý XDCT, Viện Quy hoạch Thủy lợi và Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi.

Tại các địa phương, Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về công tác PCTT ở địa phương, thăm và kiểm tra hoạt động tại một số Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh; Đoàn cũng đã dành thời gian đến thăm và kiểm tra một số vị trí xung yếu và công trình trọng điểm về PCTT ở các địa phương như: Khu vực sạt lở bờ biển Cửa Đại thành phố Hội An, hồ chứa nước Đập Đá - huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam); Khu neo đậu Mỹ Á, hồ chứa Nước Trong (tỉnh Quảng Ngãi); hồ chứa nước Hội Khánh, hệ thống Đê Đông (tỉnh Bình Định).

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu và kết quả kiểm tra tại thực địa, đoàn kiểm tra có một số nhận xét, đánh giá về các mặt như sau:

I. Đánh giá chung.

Về cơ bản đoàn công tác ghi nhận và đánh giá tích cực sự chủ động và triển khai có hiệu quả công tác PCTT&TKCN trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016 của các địa phương trên cơ sở kết hợp kinh nghiệm truyền thống với những quan điểm, phương pháp tiếp cận mới phù hợp với sự ra đời của Luật phòng, chống thiên tai, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo TW về PCTT. Một số kết quả chính đã đạt được như sau:

1. Kết quả thực thi Luật Phòng, chống thiên tai

- Về kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp năm 2016: Đến nay các tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban chỉ huy PCTT cấp tỉnh, việc kiện toàn BCH cấp huyện và xã hiện đang được triển khai.

- Việc tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2016: Tỉnh Quảng Nam đã tổ chức ngày 17/5, TP Đà Nẵng ngày 02/6, các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định dự kiến tổ chức trong tháng 6.

- Về xây dựng, cập nhật kế hoạch PCTT và phương án ứng phó các cấp độ rủi ro thiên tai các cấp:

+ Tỉnh Bình Định đã xây dựng, phê duyệt Kế hoạch PCTT&TKCN cấp tỉnh năm 2015 với sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Kế hoạch đã được xây dựng phù hợp với các nội dung quy định trong Luật PCTT, trong đó đã xây dựng phương án cụ thể cho một số loại hình thiên tai cực đoan có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn như Bão mạnh, siêu bão; mưa lũ, hạn hán và xâm nhập mặn cho giai đoạn 2016-2020. Toàn tỉnh đã có 40/90 xã trọng điểm về thiên tai đã hoàn thành việc lập, phê duyệt kế hoạch PCTT cấp xã.

+ Tỉnh Quảng Ngãi: Hiện đang tổng hợp kế hoạch, phương án PCTT các huyện, lồng ghép kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp đến năm 2020 của tỉnh (đã ban hành năm 2010, dự án WB4 hỗ trợ) để cập nhật hoàn chỉnh kế hoạch PCTT&TKCN giai đoạn 2016-2020 và phương án ứng phó chung của tỉnh cho phù hợp với các quy định của Luật PCTT và yêu cầu thực tế tại địa phương trong giai đoạn hiện nay (dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2016);

+ Quảng Nam: Hiện mới có 02 huyện hoàn thành việc lập Kế hoạch PCTT&TKCN và 04 huyện đã có Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2016; Kế hoạch PCTT&TKCN cấp tỉnh, cấp xã và các huyện còn lại đang tiếp tục xây dựng.

+ Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch PCTT thành phố năm 2014, cập nhật bổ sung năm 2015; hiện đang tiếp tục rà soát cho kế hoạch PCTT&TKCN cấp tỉnh năm 2016 và tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch, phương án PCTT cấp huyện, xã.

- Về phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão: Các tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo TW về PCTT, hiện nay các tỉnh đang phối hợp với Cục PCTT hoàn thiện bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong trường hợp xảy ra bão mạnh, siêu bão để cập nhật, bổ sung hoàn thiện phương án cho phù hợp.

- Việc Lập, quản lý và sử dụng Quỹ PCTT: Đến nay đã có 02/04 tỉnh đã thành lập và triển khai thu Quỹ (Đà Nẵng đã thu 4,514 tỷ đồng/38,176 tỷ đồng; Quảng Nam đã triển khai thu được 0,5 tỷ/ 12,441 tỷ đồng (đợt 1), các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định chưa thành lập được quỹ do còn nhiều vướng mắc.

Việc lập và triển khai quỹ theo ND 94 ở các địa phương đều gặp nhiều vướng mắc về mô hình tổ chức, chi phí cho hoạt động của bộ máy quỹ ở cấp tỉnh và huyện, việc đánh giá tài sản của các doanh nghiệp vv...

2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020: Các tỉnh đã triển khai tích cực các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như ban hành các chỉ thị, công điện của UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo các ban ngành, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ, phòng chống hạn, mặn chủ động triển khai công tác PCTT &TKCN năm 2016, sẵn sàng ứng phó một cách hiệu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra.

3. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ ra quyết định tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp (theo công văn 23/TWPCTT ngày 06/4/2016 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT): Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đã triển khai rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực tại Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tại địa phương, hiện đang tổng hợp đề xuất nội dung, nhu cầu và xây dựng kế hoạch báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để từng bước triển khai thực hiện. Riêng thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch nâng cao năng lực, trang thiết bị và quy chế hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp thành phố trình UBND thành phố phê duyệt;

Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng được Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ (thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ) tài trợ xây dựng Trụ sở Trung tâm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai (DMCC), hiện đang trong giai đoạn lắp trang thiết bị văn phòng và hệ thống thông tin liên lạc dự kiến hoàn thành và bàn giao trong tháng 7/2016. Riêng tỉnh Bình Định, việc xây dựng Trung tâm này đang được UBND tỉnh và phía Hoa Kỳ khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai.

4. Công tác tổ chức trực ban PCTT theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TW PCTT tại công văn số 137/TWPCTT ngày 29/9/2015: Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN Đà Nẵng, Bình Định đã triển khai công tác trực ban PCTT và TKCN cả năm (trong đó, từ 01/01 đến 04/5 trực 12/24 giờ; từ ngày 05/5 đến 31/12 trực 24/24 giờ), riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi thời gian trực vẫn duy trì từ 05/5 đến 31/12 trước đây. Các văn phòng thường trực Ban chỉ huy các tỉnh đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Quy chế trực ban theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TW về PCTT.

5. Các nội dung khác: Các thành viên trong đoàn đã tham gia ý kiến vào nội dung báo cáo, giải đáp các thắc mắc kiến nghị của địa phương có liên quan và trao đổi, góp ý với các địa phương những kinh nghiệm, giải pháp cụ thể nhằm làm tốt hơn, toàn diện hơn công tác PCTT&TKCN từ trung ương đến địa phương trong năm 2016 và những năm tới.

II. Các kiến nghị của địa phương và ý kiến của Đoàn công tác

1. Một số kiến nghị chung

- Việc xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và Phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai: Các địa phương đề nghị Ban chỉ đạo TW PCTT sớm ban hành hướng dẫn cụ thể theo quy định trong Luật để các việc triển khai thực hiện được thống nhất và đồng bộ.

- Về quy định cấp độ rủi ro thiên tai: Sau một thời gian thực hiện một số nội dung trong quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như: quy định về cấp độ hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng tự nhiên (*không do tác nhân con người*), sạt lở bờ sông, bờ biển không do dòng chảy vv ... cần sớm được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Việc thành lập, quản lý và thu Quỹ phòng, chống thiên tai: Việc lập và triển khai quỹ theo ND 94 ở các địa phương đều gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là về mô hình tổ chức, chi phí cho hoạt động của bộ máy quỹ ở cấp tỉnh và huyện, việc đánh giá tài sản và thu quỹ của người lao động trong các doanh nghiệp, đối tượng miễn giảm, chế tài đảm bảo vv..., những vướng mắc trên cần sớm được hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

- Về bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão: Các địa phương đề nghị Cục Phòng, chống thiên tai chỉ đạo các đơn vị tư vấn sớm hoàn thành và bàn giao sản phẩm cho các địa phương trong tháng 6 để có cơ sở cập nhật và hoàn chỉnh phương án ứng phó đã được xây dựng.

- Về hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1002: Các địa phương đều cho rằng việc triển khai đề án trong những năm qua đã thu được những thành quả nhất định, tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra còn nhiều hạn chế do gặp khó khăn về nguồn lực, đề nghị Trung ương hỗ trợ về vốn để các địa phương có điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

- Về chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai: Hiện nay cán bộ làm công tác PCTT ở địa phương theo chế độ kiêm nhiệm, thời gian trực trong năm tăng lên, các nhiệm vụ triển khai ngày càng nặng nề, phức tạp nhưng chưa có quy định về chế độ phụ cấp đặc thù, việc giải quyết theo chế độ làm thêm ngoài giờ bị khống chế mức tối đa theo Luật Lao động (không quá 300 h/năm) và không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đề nghị Trung ương nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành chế độ đặc thù và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

- Về công tác an toàn đập: Các địa phương đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2007/NĐ-CP và tăng cường đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo an toàn cho công trình cho mùa mưa lũ và chủ động tích nước phục sản xuất, sinh hoạt về mùa khô phòng, chống hạn, mặn...

- Công tác quản lý tàu cá nói chung, thông tin liên lạc nghề cá đã có những bước tiến bộ, tuy nhiên số tàu cá được trang bị hệ thống giám sát tự động còn quá ít so với yêu cầu thực tế, mặt khác tình trạng trang thiết bị hư hỏng hoặc ngư dân cố tình ngắt liên lạc còn diễn ra phổ biến gây khó khăn cho việc quản lý, giám sát. Đề

ng nghị Trung ương và các cơ quan chức năng cùng với việc đầu tư bổ sung trang thiết bị giám sát, cần ban hành các quy định, chế tài đủ mạnh để ngăn chặn hiện tượng tiêu cực nêu trên.

- Một số vấn đề khác: Hiện nay tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển và bồi lắng cửa sông, cửa biển trên địa bàn 4 tỉnh đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp, đặc biệt là sạt lở khu vực cửa biển Hội An tỉnh Quảng Nam, bồi lắng các cửa sông ở Quảng Ngãi, bồi lắng cửa biển Tam Quan, Đê Gi tại Bình Định; hệ thống đê biển trong khu vực còn manh mún thiếu đồng bộ do nguồn vốn khó khăn; Các khu neo đậu tàu thuyền hiện có phần lớn đã bị xuống cấp, quá tải vv... Các địa phương đề nghị Trung ương có giải pháp hỗ trợ nguồn lực và giải pháp để đầu tư xây dựng, củng cố hoàn thiện hệ thống đê sông, đê biển; sửa chữa hệ thống đê kè bị xuống cấp và xử lý căn bản các trọng điểm xung yếu về sạt lở trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị trên, đoàn công tác đã ghi nhận và giao nhiệm vụ cho Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên trong đoàn tiếp thu, tùy theo lĩnh vực phạm vi quản lý của cơ quan mình có giải pháp phù hợp để đáp ứng hoặc đề xuất với Bộ, ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn xem xét giải quyết.

2. Về một số kiến nghị cụ thể của từng địa phương:

a) Thành phố Đà Nẵng

- Đề nghị Ban chỉ đạo TW về PCTT, Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, vận hành an toàn công trình thủy lợi cho các cán bộ địa phương và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành khai thác hồ chứa; Nghiên cứu điều chỉnh lại quy trình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch để nâng cao hiệu quả sử dụng công trình và nâng cao khả năng cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất vùng hạ du và phù hợp hơn với các điều kiện thực tế hiện nay; Hỗ trợ đầu tư Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu Thọ Quang hiện đang bị quá tải và ô nhiễm nghiêm trọng; Hỗ trợ nâng cấp 19 hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý; Hỗ trợ địa phương xây dựng bản đồ hạn hán của thành phố.

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm có Phương án chỉnh trị ngã 3 sông Vu Gia-Ái Nghĩa-Quảng Huế; có giải pháp giảm tỷ lệ phân nước sông Vu Gia về sông Thu Bồn qua sông Quảng Huế, khôi phục lại trạng thái dòng chảy tự nhiên như trước đây về thành phố Đà Nẵng (trước đây là tỷ lệ 80% dòng chảy sông Vu Gia).

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, giám sát các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia thực hiện nghiêm túc việc vận hành, xả nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành tại Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị Ủy ban Quốc gia TKCN hỗ trợ trang thiết bị phòng chống cháy rừng, cháy nổ đô thị đặc thù cho Đà Nẵng như trực thăng, xe chuyên dụng chữa cháy nhà 40-50 tầng.

Về nội dung đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý, vận hành hồ chứa đoàn giao CPO thủy lợi xem xét đưa vào HP3-Dự án WB5 để triển khai, bản đồ hạn hán dự án Lucci đã thực hiện cho lưu vực sông Vu Gia, Bộ NN&PTNT sẽ triển khai tiếp trong dự án WB8. Các nội dung khác đoàn ghi nhận báo Bộ trưởng-Trưởng ban và Chủ tịch UBQG tìm kiếm cứu nạn xem xét giải quyết.

b) Tỉnh Quảng Nam

- Đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ nghiên cứu và có giải pháp tổng thể xử lý hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển Hội An; Nâng cấp Khu neo đậu An Hòa (Dự án WB4) từ cấp tỉnh lên cấp vùng do hiện nay có nhiều tàu thuyền đóng mới công suất trên 500 CV của địa phương cũng như tỉnh bạn vào neo đậu; Hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và dự án nâng cấp các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn đối với mưa lũ; Đầu tư khắc phục hư hỏng các hạng mục công trình thuộc dự án Chính trị sông Quảng Huế (mở hàn V5, đập khóa 2 và xử lý xói lở hình thành lạch mới trên bãi) và thực hiện đánh giá hiệu quả của dự án để đề xuất giải pháp tổng thể phù hợp với yêu cầu trước mắt cũng như về lâu dài; Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04/6/2009 quy định về công tác trực ban phòng, chống thiên tai.

- Đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ thủy điện cùng tham gia điều tiết lũ theo quy trình vận hành liên hồ cùng phối hợp chặt chẽ cùng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh xây dựng Phương án phòng, chống lũ, lụt gắn với đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho khu vực hạ du hồ chứa.

- Đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Bộ Xây dựng hỗ trợ, bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh, bão, lụt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Hiện mới thực hiện 400/3.563 nhà, vốn NSDP đã có).

Việc nâng cấp khu neo đậu An Hòa, đoàn ủng hộ về chủ chương, đề nghị tỉnh sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan để đưa vào danh mục đầu tư trung hạn; về tình trạng sạt lở xâm thực bờ biển Hội An, đoàn ủng hộ những cố gắng tiếp cận sự hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế của địa phương cùng với việc triển khai khắc phục từ nguồn hỗ trợ khẩn cấp của Trung ương, tuy nhiên phía địa phương cần chia sẻ thông tin kịp thời với BCĐTW và Bộ Nông nghiệp và PTNT để phối hợp và có biện pháp hỗ trợ; việc thay thế Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04/6/2009, đoàn giao Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo khẩn trương tham mưu đề xuất trình Bộ trưởng - Trưởng ban quyết định; các nội dung khác đoàn ghi nhận báo Bộ trưởng-Trưởng ban xem xét giải quyết.

c) Tỉnh Quảng Ngãi

- Đề nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí chống hạn 75 tỷ đồng.

- Đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban Quốc gia TKCN sớm có hướng dẫn cụ thể về thông tin TKCN tàu, thuyền trên biển; hướng dẫn thời gian, nội dung công tác trực ban PCTT tại văn phòng ban chỉ huy các cấp; Có chính sách, giải pháp tăng cường năng lực cứu hộ, hỗ trợ bổ sung các phương tiện cứu hộ, cứu nạn cứu nạn tàu, thuyền trên biển có khả năng hoạt động trong điều kiện mưa bão và thời tiết xấu; Ban hành chế tài khắc phục tình trạng ngư dân cố tình nhất các thiết bị liên lạc đã được Nhà nước trang bị.

- Đề nghị TW hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai mở rộng khu neo đậu tàu thuyền Mỹ Á; xử lý tình trạng bồi lấp các cửa sông cản trở tàu thuyền vào khu neo đậu.

Đối với khu neo đậu Mỹ Á, đoàn đề nghị tỉnh sớm gửi hồ sơ đề CPO làm việc với Tổng Cục Thủy sản và nhà tài trợ; về chính sách, giải pháp tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn tàu, thuyền trên biển hiện Ủy ban Quốc gia TKCN đang xây dựng Nghị định trình Chính phủ ban hành để xử lý các đề nghị này; các nội dung khác Đoàn đồng tình với đề xuất của địa phương, ghi nhận để báo cáo Bộ trưởng - Trưởng ban, chủ tịch Ủy ban Quốc gia TKCN xem xét giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Tỉnh Bình Định

- Đề nghị Ban chỉ đạo TW về PCTT và các Bộ ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ nhân dân chống hạn, đảm bảo nước uống cho người và gia súc, nước phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, cụ thể là hỗ trợ mở mạng cấp nước 40 tỷ đồng, hỗ trợ bơm vượt định mức 10 tỷ đồng và nạo vét kênh mương 10 tỷ đồng (tổng 60 tỷ đồng); hỗ trợ 200 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đê, kè hư hỏng 61 km; Chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm cung cấp thêm 800 máy thông tin kết hợp định vị HF để lắp đặt cho các tàu đánh bắt xa bờ; Có chính sách hỗ trợ cho các tàu của ngư dân tham gia cứu hộ, cứu nạn, lai dắt tàu bị nạn trên biển vào bờ. Ban hành quy định không thực hiện hỗ trợ theo quy định của Nghị định 48, Nghị định 67 cho các tàu không lắp đặt máy định vị HF, không mua bảo hiểm theo quy định:

- Đề nghị Ban chỉ đạo TW về PCTT, Ủy ban Quốc gia TKCN hỗ trợ bổ sung phương tiện, trang thiết bị TKCN cho địa phương theo nhu cầu giai đoạn 2016- 2020 đã đăng ký tại văn bản số 22/PCTT ngày 29/01/2016 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm đầu tư xây dựng hồ Đá Mài và hồ Đồng Mít; nghiên cứu đầu tư xây dựng đập dâng Phú Phong (hạ lưu Vân Phong) tiếp tục đầu tư thực hiện Chương trình an toàn hồ chứa giai đoạn 2016 - 2020, bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất và phòng chống lũ cho hạ du; ưu tiên đầu tư kiên cố hóa kênh tưới của các khu vực khô hạn, khu tưới các trạm bơm để tiết kiệm nước:

Về củng cố nâng cấp hệ thống đê, kè xung yếu: Đoàn đề nghị tỉnh tranh thủ các nguồn vốn triển khai thực hiện theo chương trình đê biển Quảng Ngãi - Kiên Giang; Việc đầu tư hồ Đồng Mít, đề nghị UBND tỉnh chủ trì hợp giữa Ban Quản lý dự án hệ thống kênh tưới Văn Phong và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6, địa phương tổ chức lập hợp phần Bồi thường, tái định cư của dự án Báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ xem xét đề trình Quốc hội bố trí vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020. Các nội dung khác ghi nhận đề báo cáo Bộ trưởng - Trưởng ban.

III. Ý kiến của Đoàn công tác

1. Một số nội dung đề nghị các tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện

- Công tác an toàn đập: Đề nghị UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các hồ có cửa xả sâu (có thiết bị nâng hạ, vận hành). Tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai phương án PCTT đảm bảo an toàn công trình, an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc xả lũ khẩn cấp gắn với đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho phía hạ du, sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra.

- Về sửa chữa, nâng cấp hồ chứa: Để nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo an toàn công trình và tránh lãng phí, Bộ Nông nghiệp thành lập **Tổ chuyên gia tư vấn** gồm những chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, quản lý thi công hồ, đập để góp ý về giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công cho các công trình cải tạo, nâng cấp hồ đập thuộc dự án WB8. Đề nghị các UBND các tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc dự án trên liên hệ tham vấn ý kiến Tổ chuyên gia đặc biệt đối với các công trình trọng điểm, có tính chất phức tạp, từ đó rút kinh nghiệm để áp dụng cho các công trình còn lại, các tỉnh cần đặc biệt chú trọng việc tuyển chọn các đơn vị tư vấn có chất lượng tốt để tham gia thực hiện dự án.

- Về tổ chức tổng kết công tác PCTT năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016: Các tỉnh chưa tổ chức tổng kết cần sớm triển khai trong tháng 6/2016, các địa phương cần chỉ đạo cấp huyện, xã sớm hoàn thành việc kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN; Xem xét việc thành lập Tổ giúp việc cho BCH PCTT&TKCN cấp tỉnh tỉnh theo mô hình tổ giúp việc của Ban chỉ đạo TW về PCTT.

- Về Quỹ PCTT: Đề nghị các tỉnh đẩy nhanh việc thành lập quỹ, tiếp tục chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng quỹ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng trực BCĐTW trong việc chia sẻ kinh nghiệm và tham khảo cách làm của các địa phương đã triển khai tốt hoạt động của Quỹ. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành thông tư hướng dẫn đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vướng mắc của các địa phương để cho phép sửa đổi Nghị định 94/NĐ-CP.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, rà soát bổ sung Kế hoạch PCTT và phương án ứng phó cấp độ rủi ro thiên tai các cấp giai đoạn 2016-2020, kế hoạch PCTT cấp tỉnh cần tiếp cận theo hướng gắn với nội dung quản lý lũ theo lưu vực sông và công tác an toàn đập. Chú trọng vào việc xây dựng kế hoạch phòng chống và phương án ứng phó thật cụ thể, chi tiết đối với một số thiên tai điển hình tại địa phương như: bão mạnh, siêu

bão; mưa lũ, hạn hán và xâm nhập mặn; sạt lở bờ sông, bờ biển vv... Tăng cường công tác tập huấn, diễn tập cho các lực lượng tham gia PCTT, cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Trước mắt đề đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão 2016, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh cần chú trọng thực hiện một số biện pháp cấp bách sau:

+ Bằng mọi biện pháp kiên quyết không cho tàu, thuyền không đảm bảo các điều kiện an toàn ra khơi.

+ Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin xả lũ và điều tiết các hồ chứa để chủ động đảm bảo nguồn nước cũng như phương án đảm bảo an toàn hạ du trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc xả lũ khẩn cấp.

+ Tăng cường thông tin, truyền thông, cử người canh gác, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngầm, tràn, các khu vực nguy hiểm để hạn chế thiệt hại về người do lũ, mưa lũ sau bão.

- Đề nghị các địa phương quan tâm đầu tư củng cố cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn, hạn chế luân chuyển cán bộ làm công tác PCTT có kinh nghiệm sang lĩnh vực khác đặc biệt là cấp huyện và xã.

- Đề nghị các tỉnh tiếp tục chủ động phản hồi các vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ban chỉ đạo TW về PCTT để tổng hợp, kịp thời xử lý.

- Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi cần tổng kết, đánh giá hoạt động của mô hình tổ chức Trung tâm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai (thuộc Chi cục Thủy lợi); Bình Định cần đánh giá hiệu quả hoạt động của một số trang thiết bị, công nghệ mới được lắp đặt tại địa phương như: hệ thống đo mưa dựa vào cộng đồng, và hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt hạ du lưu vực sông Côn-Hà Thanh làm cơ sở cho việc rút kinh nghiệm hoặc triển khai nhân rộng.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đề xuất nguồn lực, phối hợp hỗ trợ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Định xây dựng thí điểm Kế hoạch PCTT cấp tỉnh kiểu mẫu gắn với quản lý lũ tổng hợp theo lưu vực sông để phổ biến, nhân rộng ra các địa phương trong khu vực.

Trên đây là báo cáo kết quả làm việc của đoàn kiểm tra công tác PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định từ ngày 28-30/5/2016. /.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/cáo);
- Tổng cục Thủy lợi (để b/cáo);
- Tổng cục Thủy sản (để b/cáo);
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định;
- Ban Quản lý ĐT&XD Thủy lợi 6;
- Các thành viên đoàn công tác;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



**Trần Quang Hoài
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC BCD**

